

Số: 474 /CTHADS-NV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2019

V/v trao đổi, cung cấp thông tin báo chí

SỐ TÊN	TRUYỀN THÔNG
ĐẾN	3291
CHỖ	2315/18
CỤC	TR
SỐ	

Kính gửi:

- Ban Biên tập Báo điện tử Kiến Thức;
- Phóng viên Nguyễn Minh Hải.

Cục Thi hành án dân sự thành phố nhận được Giấy giới thiệu số 01/GT-KT ngày 14/5/2019 của Báo điện tử Kiến Thức về việc cử phóng viên Nguyễn Minh Hải đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đề nghị cung cấp thông tin về việc bán đấu giá tàu biển VNL RUBY (thuộc thẩm quyền tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Cục Thi hành án dân sự thành phố trả lời quý Báo như sau:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đang tổ chức thi hành Bản án số 09/2018/KDTM-ST ngày 28/9/2018 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền đối với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - địa chỉ trụ sở: số 01 đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội phải trả cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (chi nhánh khu vực Đông Bắc); địa chỉ: số 47A đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tổng số tiền nợ là 900.526.179.523đ và tiếp tục chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất mà hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng. Do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo quyết định của bản án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành các thủ tục để xử lý phát mại tài sản là tàu biển VNL RUBY thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và là tài sản đang thế chấp cho hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (chi nhánh khu vực Đông Bắc).

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành các thủ tục như xác minh, kê biên và thẩm định giá tài sản thế chấp theo quy định pháp luật. Căn cứ khoản 2, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền ký Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản bảo đảm là tàu VNL RUBY của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với tổ chức bán đấu giá do các bên đương sự thỏa thuận là Công ty cổ phần

Đấu giá và thương mại Thăng Long - địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Sau nhiều lần bán đấu giá không thành, ngày 26/4/2019 Công ty cổ phần Đấu giá và thương mại Thăng Long tổ chức phiên đấu giá theo dự kiến và Công ty Cổ phần vận tải và xây lắp Hải An - địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là bên đã trúng đấu giá tài sản. Tại phiên đấu giá này, người phải thi hành án là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không có mặt để chứng kiến việc bỏ phiếu vào ngày 24/4/2019 và tham dự buổi công bố kết quả bán đấu giá ngày 26/4/2019.

Theo báo cáo của Chấp hành viên và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền và thực hiện thẩm tra hồ sơ thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhận thấy:

Quá trình giải quyết việc thi hành án Chấp hành viên đã tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) từ thủ tục xác minh, kê biên, thẩm định giá. Việc ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản là tàu biển VNL RUBY với THANGLONG AT đã đảm bảo thực hiện đúng và chưa phát hiện vi phạm quy định pháp luật của Chấp hành viên.

Hiện nay, người trúng đấu giá tài sản đã nộp đủ số tiền mua tài sản theo quy định, căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Cục Thi hành án dân sự thành phố trao đổi, cung cấp thông tin cho Báo điện tử Kiến Thức theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp);
- Tổng cục THADS (để báo cáo);
- Sở Thông tin và truyền thông TP (để biết);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Trang Thông tin ĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, NV.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lương Văn Lịch